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Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um hlutabréfaeign einstaklinga.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hversu margir einstaklingar töldu fram hlutabréfaeign á skattframtali, árlega á tímabil-
inu 1990–99?

2. Hvað er það hátt hlutfall þeirra sem greiddu tekjuskatt á þessum árum?

Skriflegt svar óskast.


